

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา

การขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานี ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ทุกภาคส่วนได้บูรณาการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” มุ่งเน้นการทำงานใน ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่สำคัญ คือ ประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี

การทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาของจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับ และคำชื่นชมจากรัฐบาล เป็นต้นแบบในการทำงานจัดที่ดินทำกินให้ผู้อยากไร้ “อุทัยธานีโมเดล” หรือ ยุทธการทวงคืนผืนน้ำกำจัดผักตบชวา ขุดลอกคูคลอง ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่/วาระพื้นที่ (Area-based) ที่มีความโดดเด่นจากกระทรวงมหาดไทย ในการวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙) เป็นต้น รายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

๑. ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย

๑.๑ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชตรุษสงกรานต์เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR DAD) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี กว่า ๕,๐๐๐ คน ร่วมกันปั่นจักรยาน ในเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร

๑.๒ มหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฯ และพระราชทานโล่รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดผ้าจากพื้นเมืองระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑.๓ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัด มุ่งเน้นการทำงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน ๔ เรื่อง ได้แก่ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อม เช่น

- การเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นลำดับที่ ๘๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรักการอ่าน ตลอดจนเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคการศึกษาและประชาชน หรือ "บวร" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยความรู้ คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม นำไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบไป

- การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๓ โรงเรียน และโรงเรียนที่ใช้ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ในการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๕๓ โรงเรียน

- โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๐ โรงเรียน และโครงการส่งเสริมศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกิดการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ใช้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิต ปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์และการสร้างธุรกิจใหม่

- โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ ๙ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต ที่เป็นแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรดิน และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งวิชาการด้านการเกษตร แก่เกษตรกร เยาวชน และผู้สนใจ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายพันธุ์พืชพันธุ์ดี

- ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี ที่รับสนองกระแสพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการเรียนรู้ สู่อาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน/หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อกอก/โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม การตลาดและผลิตภัณฑ์จากปลาแรด/การบำรุงรักษาทุเรียน/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อสุขภาพ/การปลูกข้าวหอมอินทรีเพื่อวิถีชีวิต คนอุทัย

๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าค่ายเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสร้าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม โครงการฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของชาติและแก้ปัญหาด้านความมั่นคง โดยแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานดังกล่าว เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการค่ายเยาวชนอุทัยเดินทางสายใหม่ โครงการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น

๑.๕โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ แร่งปลุกฝังค่านิยมอันดีงาม คุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัยที่ดีแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา บ่มเพาะความรู้ให้แก่วิชาการ แกร่งในวิชาชีพ เพื่อเป็นการวางรากฐานการศึกษาเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ และภูมิสังคม โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การรักษากฎหมาย กติกาที่ดีของสังคม เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน

๑.๖การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการลดอุปสงค์ และอุปทาน การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรม เช่น การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหากการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

๑.๗ โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด เพื่อต่อยอดโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง เดือนละ ๑ ครั้ง ภายใต้แนวคิด “บ-ว-ร” มุ่งพัฒนา “บ้าน-วัด-โรงเรียน” สร้างโอกาส สร้างความสุข และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคีในพื้นที่ และขยายผลขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา จังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการมาและบรรลุความสำเร็จในการแก้ไข และป้องกันด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน แต่ยังคงดำเนินการพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักมนุษยธรรม การลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หากไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

๒. ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เช่น มาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๓๓,๖๒๐,๐๐๐ บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน ๒๙,๐๒๓ คน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จำนวน ๗๐ ตำบลวงเงิน ๓๔๙,๕๓๐,๑๐๐ บาท และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๖๔๒ หมู่บ้าน วงเงิน ๑๒๘,๓๖๘,๕๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยที่ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอลง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบลจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตำบล นอกจากนี้ ได้มีการประเมินผลโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน (มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน /มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล/ โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง) โดยสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ประเด็นการประเมินผล ประกอบด้วย (๑) รายได้ของประชาชน และภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ (๒) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการที่มีความยั่งยืนสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว (๓) ความพึงพอใจของประชาชน ผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินมาตรการของรัฐบาลในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๘๗.๔๐

๒.๒ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP และมุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกในทุกรูปแบบ รวมทั้งการเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในภาพรวม ทั้งสิ้น ๔๐๐,๕๒๐,๐๘๓ บาท และพัฒนา/ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไปแล้ว จำนวน ๒๙๖ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๔ ผลิตภัณฑ์ ผลการคัดสรร ผลดาว ดังนี้ ระดับ ๕ ดาว ๑๐ ผลิตภัณฑ์ระดับ ๔ ดาว ๒๖ ผลิตภัณฑ์ระดับ ๓ ดาว ๑๓ ผลิตภัณฑ์ระดับ ๑ ดาว ๑ ผลิตภัณฑ์ โดยแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานดังกล่าว เช่น โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี/โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการยกระดับการพัฒนา OTOP เมืองอุทัย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อก้าวไปสู่อาเซียน เป็นต้น และผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตัวชี้วัด “รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP” ร้อยละ ๑๕ ค่าคะแนนที่ได้ ๕.๐๐๐

๒.๓ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมการผลิต/ระบายสินค้าทางการเกษตร/ลดต้นทุนการผลิต/กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น จัดตลาดนัดชุมชน จำนวน ๑๔ แห่ง โดยตลาดนัดชุมชนของจังหวัดที่จัดอย่างต่อเนื่องในทุกวันเสาร์ เน้นการนำผลผลิตจากการเพาะปลูกที่เหลือมาจำหน่ายภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเข้มแข็ง และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน ได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยว / ประชาชน ได้แก่ ตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินตรอกโรงยา อำเภอเมืองอุทัยธานี ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์เป็น “ตลาดนัดต้องชม” ประจำปี ๒๕๕๙

๒.๔ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ปัจจุบันเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงศิลปวัฒนธรรม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้คนมีความสุข ได้รับการจัดลำดับเป็น “จังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทย อันดับที่ ๕” จากการจัดอันดับของศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานดังกล่าว เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทัยธานี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อก้าวไปสู่อาเซียน โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที่สุดในโลก ตลอดจนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัด “รายได้จากการท่องเที่ยว” ร้อยละ ๗ ค่าคะแนนที่ได้ ๕.๐๐๐

ผลการขับเคลื่อนกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม แต่ยังไม่เพียงพอ และเพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเติบโตทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคการท่องเที่ยว อย่างครบถ้วนและการเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงควรพัฒนาด้านเศรษฐกิจต่อเนื่อง ในประเด็นสำคัญได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและกระบวนการปลูกพืชไร่และข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด การแปรรูปสินค้าเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) เพื่อให้เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ของเกษตรกร ครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องจากการท่องเที่ยว ที่มีโอกาสเติบโตจากศักยภาพของจังหวัด เป็นต้น

๓. ด้านสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ

๓.๑ โครงการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน เป็นพื้นที่เป้าหมายนำร่อง พื้นที่โครงการ ๓,๒๓๙ ไร่ ๒ งาน ๓๙ ตารางวา ในพื้นที่อำเภอลานสัก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การทำงานที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการฯ ที่มีการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฝ้ายวิถุถกภัยแล้ง มีการรวมกลุ่มกันปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแปลงใหญ่ ๓๐๐ ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ ๑๒๐ ราย รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย จัดหาตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เดือนละ ๙,๐๐๐ - ๑๘,๐๐๐ บาท/ราย สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ “อุทัยธานีโมเดล” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ได้นำแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง

๓.๒ โครงการพื้นที่แปลงใหญ่ต้นแบบ แปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นต้นแบบในการทำงาน ทั้งในด้านลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ได้แก่ ระบบส่งเสริมการผลิตโคเนื้อแบบโรงเรือนเลี้ยงรวม ในพื้นที่อำเภอลานสัก สมาชิก ๖๒ ราย โค ๒๔๐ ตัว และมีการใช้รูปแบบการซื้อขายล่วงหน้า เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ และมีการบันทึก MOU ร่วมกับบริษัทเอกชน/สหกรณ์

๓.๓ โครงการกาชาดและมหาตมาทศพรร่วมใจดูแลผู้ยากไร้ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ทั้ง ๘ อำเภอรวม ๖๐ หลัง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสเป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลอง ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา และสภาพปัญหาด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป จึงต้องเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการของภาครัฐอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การลดปัญหาอาชญากรรม การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอมีคุณภาพ

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ตามยุทธการทวงคืนผืนน้ำกำจัดผักตบชวา ขุดลอกคูคลอง ลุ่มน้ำสะแกกรัง ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐ” ในการขุดลอก ปรับสภาพลำน้ำ สภาพภูมิทัศน์ รวมถึงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง ที่ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เช่น การเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆโดยกรมสรรพกัถ้างจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (Area Approach) ทั้งภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยเฉพาะแนวพื้นที่กันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา สภาพปัญหาและแนวโน้มที่มีสาเหตุจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยว การเติบโตของเมือง การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการมายังคงต้องดำเนินการรักษา พื้นฟู ป้องกันและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจทุกด้านโดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การจัดการน้ำ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าไม้เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดให้คงอยู่และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๕.๑ โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area Based) ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด เช่น แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕๔ โครงการ วงเงิน ๑๙๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท/แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๕๔,๖๘๒,๘๑๘ บาท และการบูรณาการแผนงาน /โครงการ ในส่วนของงบทรงวง กรม (งบ Function) และงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /รัฐวิสาหกิจ งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของจังหวัดและอำเภอ และงบ Corporate Social Responsibility (CSR) ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๕.๒ ศูนย์ดำรงธรรม อุทัยธานี ดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ ๗ มิติ คือ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บริการส่งต่อ บริการด้านข้อมูล บริการให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น การแก้ไขหนี้นอกระบบ รับฟังความเห็นการปฏิรูปประเทศ กองทุนยุติธรรม และ SMEs ผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th/damrongdhama E-mail: ๑๕๖๗ ๑๕๖๗ App spend : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี และขอรับบริการด้วยตนเอง (walk in)

โดยมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ๙๙๖ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๘๖๓ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๔) และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓๓ เรื่อง

๕.๓ โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เอฟ เอ็มความถี่ ๘๘.๗๕ MHz และวิทยุออนไลน์ WWW.RBS๙๓๔.ORG เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

๕.๔ การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมชอบในภาครัฐกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด เน้น “คน” เป็นเป้าหมายอันดับแรก โดยถ่ายทอดและสื่อสารกรอบแนวทางสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมชอบในภาครัฐ ปลุกฝังจิตสำนึก และความซื่อสัตย์ภายใต้ค่านิยมองค์กร “มุ่งเน้นประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลงาน บริการด้วยใจ” การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ สร้างชาติ ตามหลักธรรมาภิบาลทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต การน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระบบการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

จากการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดตามโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ถือเป็นกลไกสำคัญที่จังหวัดจะยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง เป็นภารกิจประจำของจังหวัดที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอยู่แล้วและยังคงดำเนินการต่อเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในปีถัดไปให้มีเพิ่มเติมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความโปร่งใสมากขึ้น

๖. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดในมิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด จังหวัดอุทัยธานีได้ให้ความสำคัญในการบริหารงบประมาณเพื่อให้เป็นไปนโยบายรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้มีการติดตาม และเร่งรัดการทำงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการติดตาม และเร่งรัดฯ ในระดับจังหวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในงบพัฒนาจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ แผนงาน/โครงการ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จทุกโครงการ

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบพัฒนาจังหวัด ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๕๔ โครงการ วงเงิน ๑๙๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนด โดยมี พ.ร.บ. โอนงบประมาณฯ จำนวน ๒๕,๖๕๘,๗๐๐ บาท ในกรณีที่แผนงาน/โครงการ และเงินเหลือจ่ายฯ ที่ไม่สามารถก่องหนผู้กัพันในไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่ของสถานที่ก่อสร้าง ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้

ผลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เบิกจ่าย ๑๓๖.๕๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๒.๐๖) การเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ รายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	หมายเหตุ
๒๕๕๒	๑๕	๒๔๒.๔๒	๒๔๒.๔๒	๑๐๐	
๒๕๕๓	๓๗	๑๙๔.๐๒	๑๙๔.๐๒	๑๐๐	
๒๕๕๔	๑๗	๑๕๓.๑๒	๑๕๓.๑๒	๑๐๐	
๒๕๕๕	๔๑	๑๓๗.๔๙	๑๓๗.๔๙	๑๐๐	
๒๕๕๖	๒๘	๑๓๗.๒๖	๑๓๗.๒๖	๑๐๐	
๒๕๕๗	๓๙	๑๔๑.๑๔	๑๓๑.๕๐	๙๓.๑๗	ลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ
๒๕๕๘	๒๘	๑๓๙.๖๔	๑๓๗.๖๒	๙๘.๕๖	ลำดับที่ ๗ ของประเทศ
๒๕๕๙	๕๓	๑๖๖.๔๐	๑๓๖.๕๕	๘๒.๐๖	- ลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ - พรบ. โอนงบประมาณ ๒๕.๖๕ ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานีได้มีการสรุปการบริหารงบประมาณฯ ในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อปรับใช้ประโยชน์ในการทำงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ส่วนที่ ๓๓๖ ที่ กค(กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๓๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จุดเน้นของการทำงานบริหารงบประมาณฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สำคัญ คือ

(๑) กำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็นวาระงานที่สำคัญ/ตัวชี้วัดการทำงานที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการความร่วมมือ และกำกับ ดูแล อำนาจการและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(๒) ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด กรณีงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ต้องไม่มีกรณี พ.ร.บ. โอนงบประมาณฯ อย่างเด็ดขาด และทุกโครงการต้องเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ยกเว้นเป็นไปตามวงงาน โดยให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีน้อยที่สุด

(๓) ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศหรือคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และคุ้มค่า หากมีการตรวจพบและปรากฏหลักฐานว่ามีการทุจริต จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบ กฎหมาย โดยไม่มีการผ่อนปรนหรือยกเว้นแต่ประการใด

(๔) การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และรายงานความคืบหน้าของโครงการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานฯ ให้กับประชาชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

การทำงานในระยะต่อไป ตามแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทุกภาคีการพัฒนาของจังหวัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะเร่งรัดแก้ไขปัญหาของประชาชน และพัฒนาจังหวัดอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดอุทัยธานีมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองน่าอยู่ สงบสุข มีความรัก ความสามัคคี ประชาชน มีความสุขในการดำเนินชีวิต ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

จากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ผ่านมา ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่อเนื่องต่อไปอีก และควรมีการเพิ่มแนวทางการ/มาตรการในการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด อีกด้วย โดยทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
